



ที่ มท 0620.2/ว 292

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ถนนอุทองนอก กทม. 10300

27 มีนาคม 2550

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรม อปพร.

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร และจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง 1. หนังสือศูนย์ อปพร. กลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0620.2/ว 3403 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549  
2. หนังสือศูนย์ อปพร. กลาง ที่ มท 0620.2/ว 4106 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549

ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายเพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. ทั่วประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายรวมให้มีสมาชิก อปพร. ไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2549 หรือเป้าหมาย เฉพาะพื้นที่ ให้แต่ละเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิก อปพร. พร้อมปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของประชากร สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กที่มีประชากรไม่เกิน 2,500 คน ให้มี กำลังสมาชิก อปพร. พร้อมปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแห่งละ 50 คน และศูนย์ อปพร. กลางได้ขอความร่วมมือ ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร และจังหวัด ประสานศูนย์ อปพร. ในสังกัดจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มจำนวน อปพร. ตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2550 เพื่อให้มีความพร้อมของกำลังสมาชิก อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 1 นั้น

ศูนย์ อปพร. กลางพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรม อปพร. เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน จึงขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรม อปพร. ดังนี้

1. การจัดฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง (5 วัน) และหลักสูตรทบทวน (3 วัน) หน่วยงาน ที่มีหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม ได้แก่ ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ อปพร. เทศบาล ศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา ศูนย์ อปพร. อำเภอ/กิ่งอำเภอ ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ศูนย์ อปพร. จังหวัด และศูนย์ อปพร. เขต โดยศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ อปพร. เทศบาล และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา สามารถดำเนินการโครงการฝึกอบรมโดยตรงได้เอง หรือจะขอรับการสนับสนุนให้ ศูนย์ อปพร. จังหวัด และศูนย์ อปพร. เขต เป็นหน่วยฝึกอบรมให้ก็ได้

ทั้งนี้ หน่วยงานที่จะดำเนินการฝึกอบรม จะต้องเสนอโครงการให้ผู้ว่าการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร หรือผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติโครงการก่อนทุกครั้ง

2. สำหรับหลักสูตร และระยะเวลาการฝึกอบรม ให้ดำเนินการตามหลักสูตรแบบท้ายระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 และหนังสือศูนย์ อปพร. กลาง ตามที่อ้างถึง 2 และควรใช้วิทยากรบรรยายที่เป็นผู้ทรงความรู้ความสามารถในหัวข้อวิชานั้น ๆ อย่างแท้จริง

/เพื่อให้การฝึกอบรม...

เพื่อให้การฝึกอบรมได้มาตรฐาน ในการนี้ อาจขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและ  
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด้วยก็ได้

3. ให้สอดแทรกวิชาความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข เช่น การป้องกันไข้หวัดนก การป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ อย่างน้อยจำนวน 1 ชั่วโมง โดยให้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยาย  
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

4. การจัดทำวุฒิบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ให้ศูนย์ อปพร.  
ที่จัดการฝึกอบรม จัดทำด้วยกระดาษสีขาวไม่ต่ำกว่า 210 แกรม ขนาด 21 X 29.7 เซนติเมตร  
มีข้อความตัวอักษรสีดำ ตามแบบที่กำหนดแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัคร  
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.  
กรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด เป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตร  
เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ศูนย์ อปพร. ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ  
โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ คณีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง

สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

โทร/โทรสาร 0-2243-0675